



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมปศุสัตว์ (กองคลัง โทร. ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๑๖๔๒ โทรสาร ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๓๐)

ที่ กษ ๐๖๐๓/ว ๑๘๘๗๗ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๘

เรื่อง การบริหารจัดการฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

เรียน ผู้อำนวยการกอง/ สำนัก/ สถาบัน/ ศูนย์สารสนเทศ/ เลขานุการกรม/ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร/
กลุ่มตรวจสอบภายใน (ยกเว้น สทป. , สทช.)

ด้วยกรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๗/ว ๓๔ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘ กำหนดแนวปฏิบัติการบริหารจัดการฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในส่วนต่าง ๆ ถือปฏิบัติ ตามเอกสารที่แนบ ซึ่งกรมบัญชีกลาง ได้มีการปรับปรุงการดำเนินการบางส่วนในระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้มีสิทธิ สามารถตรวจสอบข้อมูลของตนเอง และบุคคลในครอบครัวผ่าน Website ของกรมบัญชีกลาง (www.cgd.go.th) โดยไม่มีสิทธิเข้าปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูล หากผู้มีสิทธิพบว่าข้อมูลใดไม่ถูกต้อง หรือต้องการเพิ่มเติมข้อมูล ให้ผู้มีสิทธิติดต่อนายทะเบียนของส่วนราชการที่ตนสังกัดเพื่อให้นายทะเบียนทำการแก้ไข ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมข้อมูลแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิจะต้องนำเอกสารอ้างอิงแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีสิทธิกับบุคคลในครอบครัว มายื่นให้นายทะเบียนของส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้องด้วย โดยข้อมูลของบุตร รวมทั้งบุตรบุญธรรมให้แสดงข้อมูลทุกคนไม่ว่าจะยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็ตาม ตั้งแต่ลำดับที่ ๑ จนถึงลำดับสุดท้ายไม่ว่าจะเกิดจากการสมรสครั้งใด

๒. เพื่อลดภาระของนายทะเบียนระดับกรม และเพิ่มความคล่องตัว จึงให้นายทะเบียนส่วนภูมิภาค ดำเนินการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลของผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวในสังกัดได้ต่อไป เช่นเดียวกับนายทะเบียนระดับกรม จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ผ่านเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง (www.cgd.go.th) สำหรับรหัสผ่านให้ใช้รหัสผ่านเดิม

หากข้อมูลของผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่นายทะเบียนยืนยันความถูกต้องของข้อมูลแล้ว ภายหลังพบว่าไม่ถูกต้อง และกรมบัญชีกลาง ได้มีการนำข้อมูลนั้นไปใช้เพื่อประโยชน์ในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ หรือดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องแล้ว ส่วนราชการผู้เบิกระดับกรมมีหน้าที่ติดตามนำเงินที่ได้เบิกจ่ายไปส่งคืนคลัง

๓. กรมบัญชีกลาง ได้นำข้อมูลของผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ และบุคคลในครอบครัวเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ จึงขอให้ส่วนราชการดำเนินการ

๓.๑ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญในสังกัด ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของตนเอง และบุคคลในครอบครัว หากข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์ ให้ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญแจ้งนายทะเบียนของส่วนราชการที่ตนสังกัด เพื่อให้นายทะเบียนของส่วนราชการเข้าทำการแก้ไข ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมข้อมูลแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญจะต้องนำเอกสารอ้างอิงแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญกับบุคคลในครอบครัว (เช่น ทะเบียนสมรส สูติบัตร ฯลฯ) มายื่นให้นายทะเบียนดำเนินการ

๓.๒ นายทะเบียนของส่วนราชการทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับเบาะหัด บำนาญในสังกัดนำมาขึ้น หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้นายทะเบียนของส่วนราชการเข้าทำการแก้ไข ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมข้อมูลแล้วแต่กรณี ผ่าน Website ตามเอกสารอ้างอิงที่ผู้รับเบาะหัดบำนานญจัดส่งให้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้มีสิทธิในสังกัดดำเนินการตามข้อ ๑ โดยให้ตรวจสอบข้อมูล ของตนเอง และบุคคลในครอบครัวผ่าน Website ของกรมบัญชีกลาง (www.cgd.go.th) **ซึ่งจะต้องขอ รหัสผ่านใหม่** เพื่อสิทธิประโยชน์ของตนเอง หากพบว่าข้อมูลใดไม่ถูกต้อง หรือต้องการเพิ่มเติมข้อมูล ให้ผู้มีสิทธิติดต่อนายทะเบียนกรม (กองการเจ้าหน้าที่) พร้อมส่งเอกสารอ้างอิงแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้มีสิทธิกับบุคคลในครอบครัว ให้นายทะเบียนเพื่อดำเนินการปรับปรุง แก้ไข และเพิ่มเติมข้อมูลด้วย



(นายสุรจิต ทองสอดแสง)

นายสัตวแพทย์ 10 วร

รักษาราชการแทนรองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมปศุสัตว์